



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งถังขยะอันตราย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนปฏิบัติ “ประเทศไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) โดยใช้หลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย และจังหวัดตรังได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวปฏิบัติการ “ตรังสะอาด ปราศจาก” ด้วย ๓Rs ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขและขับเคลื่อนปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขึ้น และได้พิจารณา กำหนดสถานที่จัดตั้งถังขยะอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ตามรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่	สถานที่ตั้งถังขยะอันตราย
หมู่ที่ ๑ (บ้านนาโตะหมิง) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒ (บ้านโคกหวาน) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
หมู่ที่ ๓ (บ้านห้วยเหริยง) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	โรงเรียนบ้านห้วยเหริยง
หมู่ที่ ๔ (บ้านท่าเล) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕ (บ้านพุ่มหอม) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖ (บ้านควนสระแก้ว) ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่ ๖

/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านทำการคัดแยกขยะที่เป็นขยะที่พิษอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่รถยนต์/มือถือ ถ่านไฟฉาย กระจก สเปรย์/ยาฆ่าแมลง ภาชนะใส่น้ำมัน เครื่องยารักษาโรคที่เสื่อมสภาพ น้ำยาขัดเงาสีทาบ้าน เป็นต้น นำมาทิ้งลงถังขยะที่กำหนดไว้ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง จะได้นำไปส่งกำจัดตามสถานที่ที่จังหวัดตรัง ได้กำหนดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐



(นายประสพ ทองย่อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง